

'เขาค้อ-วังน้ำเขียว'อ่วม

แท้เล็กห้องพักผวา'โควิด' ซีพีุดมหาสารคามวูบหนัก ซีพีย.ส่งออกกลบแค่3.65%

โควิดระบาดใหม่พ่นพิษ แท้เล็กจองห้องพัก-รีสอร์ท
'วังน้ำเขียว-เขาค้อ' ทล.เปิดวังพรีเมอเตอร์เวย์ช่วง
ปีใหม่ 30 ธ.ค.63-4 ม.ค.64 (อ่านต่อหน้า 8)

เขาค้อ

'บักตู'ถกงบปี65-สั่งเร่ง'พีพีพี'

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว เพื่อจะเดินทางต่อไปในเรื่องขั้นตอนการจัดทำงบประมาณในปี 2565 คาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในปี 2564-2565 หากเรื่องวัคซีนได้ผล เรื่องการค้าการลงทุน ถ้าเราสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมา รายได้ของภาครัฐก็จะเพิ่มมากขึ้น ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าลดลงมากพอสมควร โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลใช้งบประมาณส่วนหนึ่งไปดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรจำนวนมากพอสมควร ฉะนั้นต้องทบทวนทั้งหมด ทั้งงบรายจ่ายการลงทุน วันนี้อาจลงทุนโดยภาครัฐอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีการลงทุนแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) ในบางกิจกรรม ตนมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปหารือการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนในประเทศหรือการลงทุนในต่างประเทศ จะได้ช่วยค่าเงินบาทไปด้วย

"ศักยภาพการเงินของไทยถือว่าแข็งแกร่งมากที่สุดขณะนี้ ทำให้เงินอยู่ในระบบจำนวนมาก ดังนั้นต้องสนับสนุนเรื่องการลงทุนไปต่างประเทศ แต่วันนี้ในต่างประเทศยังมีปัญหาเรื่องการเข้าออกจากโควิด-19 ส่งผลให้เป็นปัญหา

ทั้งหมด อย่่าต้นตระหนัก ทุกคนยังคงร่วมมือระหว่างกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถ้าไม่ร่วมมือก็ทำลำบาก" นายกฯกล่าว

'สุพัฒนพงษ์'ถกกระตุ้นลงทุน

แหล่งข่าวจากภาคเอกชนชั้นนำของไทย กล่าวภายหลังเข้าร่วมร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรายใหญ่กว่า 30 องค์กร ที่ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ อาทิ กลุ่มบริษัท ปตท. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ว่า การประชุมครั้งนี้เน้นระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างการลงทุนครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเทรนด์ของโลก ถือเป็นภารกิจสำคัญ และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนของไทยในปี 2564 โดยให้เอกชนและภาครัฐกลับไปทำข้อมูลอีกครั้ง

"การหารือครั้งนี้เน้นแลกเปลี่ยนความเห็น แชร้ปัญหาอุปสรรคการทำธุรกิจภายในไทย เบื้องต้นภาคเอกชนสะท้อนปัญหาไปพอสมควร หลังจากนั้นคาดว่าจะมีการหารือกลุ่มย่อยในอีกหลายประเด็น เพื่อให้บีโอไอสรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปีหน้า" แหล่งข่าวกล่าว

มติ'กนง.'คงดอกเบี้ยที่0.50%

นายทิตนันทิกกล่าวว่า มลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แต่ยังมี

ความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า กนง.คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 6.6% ในปี 2563 ตีกว่าที่ประเมินไว้เดิมติดลบ 7.8% และกลับมาขยายตัวในปี 2564 ที่ 3.2% ส่วนปี 2565 จะอยู่ที่ 4.8% แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูงในระยะสั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในระยะถัดไปขึ้นอยู่กับมาตรการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และวัคซีน

"เศรษฐกิจไทยในภาพรวมทยอยฟื้นตัว แต่การฟื้นตัวยังแตกต่างกันมากตามพื้นที่และสาขาธุรกิจ ในระยะข้างหน้าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนสูง และมีความเสี่ยงด้านต่ำอีกมาก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อในต่างประเทศ และการระบาดระลอกใหม่ในไทย ประกอบกับการเข้าถึงวัคซีนที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตัวน้อยกว่าที่ประเมินไว้ ตีกว่าคาดเกือบทุกองค์ประกอบ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาด และมาตรการกระตุ้นของภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจ" นายทิตนันทิกกล่าว

แนะรม.มีมาตรการช่วยต่อเนื่อง

นายทิตนันทิกกล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปยังมีความไม่แน่นอนสูง ที่สำคัญได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ในไทยอาจรุนแรงขึ้นและลุกลามกว่าที่คาด ทำให้มาตรการภาครัฐจำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อประคับประคองให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน

นายทิตนันทิกกล่าวว่า ในปี 2564 ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับลดลงมาอยู่ที่ 5.5 ล้านคน จากเดิมที่คาดว่าจะเข้ามาได้ 9 ล้านคน ผลจากการระบาดโควิด-19 ในต่างประเทศที่ยืดเยื้อและรุนแรงกว่าที่คาด ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปิดรับได้จะจำกัดกว่าที่ประเมินไว้ โดยไตรมาส 2/2564 จะเริ่มเห็นประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น ส่วนไตรมาส 3/2564 ประเทศที่เป็นตลาดท่องเที่ยวของไทยจะเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น ประมาณ 30% ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาจากเดิมที่ต้องกักตัว 14 วัน เมื่อได้รับวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องกักตัว ทำให้การเดินทางเข้ามามีความสะดวกมากขึ้น และในไตรมาส 4/2564 จะเริ่มเห็นการฉีดวัคซีนในประเทศไทยประมาณ 20%

'ซีไอเอ็มบี'ซีพท.ให้คลังกระตุ้น

ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี พร้อมเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทย ปีนี้ขึ้นจาก -7.8% เป็น -6.6% และมีหน้าปรับลดคาดการณ์จาก 3.6% เป็น 3.2% นั้น เราตีความว่า กนง.ยังไม่ได้ให้สัญญาณการกลับมาระบาดของโควิด-19 มากนัก เพราะการทองที่ยังยังเป็นตัวจุดเศรษฐกิจไทยในปีหน้า หากการระบาดรอบนี้ นำไปสู่การหดตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกปีหน้า เราอาจเห็น ซีพท.ออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม แต่ที่ยังไม่ทำอะไรในรอบนี้ เพราะอาจรอมาตรการทางการคลังเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อน

“ช่วงไตรมาสแรกปีหน้า หากการระบาดของโควิดมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ทาง กนง.อาจประชุมฉุกเฉินเพื่อออกมาตรการบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ลดดอกเบี้ยที่จัดเก็บเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ 0.23% เหลือ 0 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ลดภาระหนี้ให้ลูกค้า ผ่อนคลายเกณฑ์อัดฉีดสภาพคล่อง หรือชอพีดีไอช่วยเอสเอ็มอี ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 0.25% เพื่อลดผลกระทบการล็อกดาวน์ ลดภาระดอกเบี้ย เพิ่มสภาพคล่อง รวมทั้งขยายมาตรการพักชำระหนี้ครัวเรือนและเอสเอ็มอี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงิน แต่รอให้คลังเดินหน้าก่อน ทาง ซีพท.ยังเหลือเครื่องมือมาพยุงเศรษฐกิจได้อยู่ แต่จะใช้อะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับการควบคุมการระบาดในประเทศ” ดร.อมรเทพกล่าว

'จรินทร์'เร่งแก้ค่าชายแดน

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความกังวลต่อการค้าชายแดนของไทย โดยเฉพาะชายแดนติดประเทศเมียนมา ที่คนในประเทศเมียนมาติดเชื้อสูง ส่งผลต่อการส่งออกลดลง 40% แล้ว เนื่องจากต้องปิดด่านและเข้มงวดการส่งออก กำล้างหรือหน่วยงานรัฐและเอกชนว่าจะปรับตัวอย่างไร เพราะสินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน แต่ติดขัดเรื่องการส่งออกและนำเข้าของประเทศปลายทาง นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนการส่งออกโดยภาพรวมมีทิศทางดีขึ้น ตัวเลขการส่งออกติดลบลดลงจากเดือนมิถุนายน ติดลบ 23% เหลือลบ 7% ในเดือนสิงหาคม-กันยายน จนเดือนพฤศจิกายน ลบ 3.6% ทำให้ 11 เดือนติดลบ 6.9% ดังนั้น ทั้งปี

2563 จะลบไม่เกิน 7% ส่วนปีหน้าประเมินว่าจะบวกได้ 4% บนสมมุติฐานการแพร่ระบาดโควิดทั่วโลกคลี่คลาย และมีวัคซีนแพร่หลายไม่เกินไปกลางปีหน้า อีกทั้งตามตัวเลขการประเมินทั่วโลก เช่น ธนาคารโลก มองว่าจีดีพีโลกกลับมาเป็นบวก ก็จะส่งผลต่อการส่งออกไทยปีหน้าสูงกว่าปีนี้ แต่หากโควิดรุนแรงหนัก ยืดเยื้อ ก็กระทบให้การส่งออกบวกได้น้อยกว่าคาดการณ์ได้

พณ.ใจชื้นส่งออกพ.ย.ลบน้อยลง

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า การส่งออกไทยเดือนพฤศจิกายน 2563 มีมูลค่า 18,932.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 3.65% เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 18,880.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 0.99% ไทยเกินดุลการค้า 52.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ 11 เดือนแรกปี 2563 การส่งออกมีมูลค่ารวม 211,385.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 6.92% การนำเข้ามีมูลค่า 187,872.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 13.74% ได้ดุลการค้า 23,512.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า การส่งออกเดือนพฤศจิกายนส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี แม้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัวที่ดี ส่งผลให้สินค้าส่งออกปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ รวมทั้งข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของวัคซีนที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน

ปีนี้ลบต่ำกว่า7%ปีหน้าบวก4%

“มูลค่าส่งออกพฤศจิกายนถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจะทำให้การส่งออกทั้งปี 2563 ติดลบต่ำกว่า 7% ถ้าเดือนธันวาคมมีมูลค่าส่งออกถึง 18,500 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขทั้งปี 2563 จะติดลบ 6.6% ส่วนปี 2564 คาดว่าจะบวก 4% ตามปัจจัยสำคัญคือ สินค้าที่ไทยส่งออกตอบโต้ภัยยุคหลังโควิด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร การแพทย์ที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้หลายประเทศใช้มาตรการล็อกดาวน์แต่ก็แค่เฉพาะจุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกินไป และความคืบหน้าความสำเร็จวัคซีนต้านโควิด-19 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั่วโลกดีขึ้น ส่งผลต่อการฟื้นกิจกรรม และราคาน้ำมันจะปรับตัวดีขึ้น” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายน สินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง คือ กลุ่มอาหาร สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด แต่สินค้าอุตสาหกรรม หดตัว 2.9% สินค้าที่ขยายตัวคือ กลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กลับมาขยายตัวรอบ 9 เดือนที่ 10.3% ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวต่อเนื่องมา 6 เดือน ที่ 13.3% ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่หดตัว ได้แก่ ทองคำ หดตัว 42.7% ต่อเนื่อง 2 เดือน และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน หดตัว 11.4% หดตัว 23 เดือนต่อเนื่อง ส่วนตลาดสหรัฐและออสเตรเลีย ขยายตัวต่อเนื่อง หลายตลาดกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกอีกครั้ง อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ส่วนที่ยังหดตัวคือ อาเซียน ตะวันออกกลาง รวมถึงการค้าชายแดนยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา

พณ.ย้ำหน้ากาก-เจลเพียงพอ

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากกรณีกระแสข่าวมีการขายหน้ากอกอนามัยเกินราคา ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบไม่พบขายเกินราคา ขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไม่พบมีการขายเกินราคาเช่นกัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดและดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว 435 ราย และปิดคดีแล้ว 2 ราย ที่ จ.บึงกาฬ 1 ราย และ จ.เพชรบูรณ์ 1 ราย ที่ขายเกินราคาและปฏิเสธการขาย

นายบุญยฤทธิ์กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนมีความต้องการซื้อหน้ากอกอนามัยเพิ่มขึ้นตามแต่ยังมั่นใจว่าหน้ากอกอนามัยในท้องตลาดยังมีเพียงพอ เนื่องจากมีโรงงานผลิตหน้ากอกอนามัย 30 แห่งผลิตได้วันละ 5 ล้านชิ้น รวมทั้งมีนำเข้าด้วย ประชาชนทั่วไปที่ไม่เสี่ยงและไม่ใช้ผู้ติดเชื้อสามารถใช้หน้ากากแบบผ้าเป็นทางเลือก ทดแทนหน้ากอกอนามัยได้ ดังนั้นจึงมีเพียงพอและไม่ต้องกักตุนสินค้า ส่วนแอลกอฮอล์และเจลทำความสะอาด ยังมีเพียงพอและไม่มีการขายเกินราคา

“ส่วนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พบว่าความต้องการซื้อหน้ากอกอนามัยเพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่ร้านค้ายังมีสินค้าเพียงพอ และขายตามราคาที่กำหนด รวมทั้งยังไม่มีกักตุนในพื้นที่” นายบุญยฤทธิ์กล่าว และว่า หากประชาชนพบการจำหน่ายหน้ากอกอนามัยเกินราคา สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569

ส่งเอสเอ็มเอสถึงต่างด้าวป้องกันโควิด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ส่งเอสเอ็มเอสให้กับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว แจ้งข้อมูลโควิด-19 พร้อม

ทั้งแจ๊สเบอร์โทรศัพทคอลเซ็นเตอร์ 1422 ของกรมควบคุมโรค เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยความร่วมมือระหว่าง กสทช.และโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย รวม 2,804 ล้านเลขหมาย เริ่มส่งเอสเอ็มเอสวันเดียวกันนี้ โดยข้อความที่ส่งไปเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา และภาษากัมพูชา

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ข้อความที่ส่งไปจะระบุว่า "รัฐบาลห่วงใยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงขอความร่วมมือจากแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตัวดังนี้ หมั่นล้างมือ, สวมหน้ากากอนามัย, ไม่สัมผัสผัดตา จมูก หรือ ปาก, เก็บตัวอยู่ที่พักเมื่อไม่สบาย หากมีไข้ ไอและหายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ หรือ มีข้อสงสัยว่าอาจติดเชื้อ ให้โทรปรึกษาได้ที่ เบอร์โทรศัพท 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง" พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือกับชาวต่างชาติที่พำนักในไทย รวมถึงแรงงานต่างด้าว อย่าเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ และขอให้มีความมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ทั้งนี้จะนำแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" กลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อติดตามผู้ใช้งานตลอดเวลาว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันเดินทางไปไหน เวลาเท่าไรได้ทันที ถ้าไปสถานที่ปกติจะขึ้นคิวอาร์โค้ดเป็นสีเขียว ถ้าผู้ใช้งานเคยไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด คิวอาร์โค้ดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ตามลำดับสถานที่ที่มีการแพร่กระจายของโรค โดยจะนำแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ในวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อมีมติใช้งานในวงกว้างต่อไป

ทล.เปิดวังมอเตอร์เวย์ฟรีใหม่

นายสรวิศ ทรงศิริ โอลิติกกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564 จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ทล.จึงเตรียมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยพร้อมลดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงอย่าง 5% ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยสั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย จัดรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียและขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ

"นอกจากนี้ เตรียมเปิดฟรีมอเตอร์เวย์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี พระประแดง-ต่างระดับ บางขุนเทียนตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว" นายสรวิศกล่าว

ก.พลังงานแจกของขวัญ4พันล.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา รัฐบาลของขั้วรัฐบาลใหม่สำหรับประชาชนจากกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก มูลค่า 3,829 ล้านบาท โดยมาตรการแรก การลด/ตรึงราคาพลังงาน ได้แก่ 1.ตรึงราคาน้ำมันโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินทางช่วงปีใหม่ รวมมูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท 2.ขยายเวลาการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นแอลพีจี (แอลพีจี) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดราคาไว้ที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมมูลค่า 1,890 ล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า 3.ลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) จากเดิม -12.43 สตางค์ เป็น -15.32 สตางค์ ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 2.89 สตางค์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 400 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,600 ล้านบาท และ 4.ขยายเวลาการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (มินิมัม ชาร์จ) ให้ผู้ประกอบการ กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด-19 จะบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 ได้ประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน รวมมูลค่า 150 ล้านบาท

กฟผ.แจกคูปองลดค่าพักเขื่อน

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า มาตรการด้านคูปองส่วนลด โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

เบอร์ 5 ติดดาว เป็นโครงการช้อปหารสอง แจกคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว 25,000 ลิทริ และคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าชุมชน กฟผ. 17,000 ลิทริ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมมูลค่า 15.8 ล้านบาท และมอบคูปองส่วนลดที่พักที่เขื่อน กฟผ. โครงการเที่ยวหารสอง โดยลดครึ่งราคาที่พักเขื่อน กฟผ. 10,000 ลิทริ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมมูลค่า 23 ล้านบาท

'วังน้ำเขียว-เขาค้อ' แท้เล็กทัวร์

ที่ จ.นครราชสีมา นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.วังน้ำเขียว กล่าวว่า หลังมีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นกลัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ท พื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ที่นักท่องเที่ยวจองห้องพักล่วงหน้าได้โทรศัพท์มายกเลิกจองห้องพักไม่ต่ำกว่า 50% หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อาจทำให้การท่องเที่ยววังน้ำเขียวสูญเสียมูลค่าได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

ที่ จ.เพชรบูรณ์ นายธงชัย กฤตยามงคลชัย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเขาค้อ และเจ้าของบริษัทซิลส์รีสอร์ทเขาค้อ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ กล่าวว่า หลังโควิดกลับมาแพร่ระบาดในหลายจังหวัดอีกรอบ และที่ จ.เพชรบูรณ์ ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่อีก 1 ราย ทำให้ลูกค้าหวั่นว่าจะติดเชื้อ จึงแจ้งยกเลิกห้องพักหรือขอเลื่อนเข้าพักมากขึ้นเรื่อยๆ ทางผู้ประกอบการต่างเข้าใจถึงสถานการณ์ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย จึงคืนเงินค่าจองให้ และหากจะขอเลื่อนก็จะเลื่อนให้ 3 เดือน

ที่ จ.มหาสารคาม ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียง อ.เมือง บรรยายการการค้าขายอาหารทะเลในตลาด ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากประชาชนหวาดระแวงการปนเปื้อนเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดจาก จ.สมุทรสาคร ทำให้ยอดขายลดลง นางศุภมาล วารีศรี แม่ค้าจำหน่ายอาหารทะเล กล่าวว่า ตนขายอาหารทะเลมา 8 ปีแล้ว ตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งก็ขายดีมาตลอด จนเมื่อมีข่าวโควิด-19 แพร่ระบาดที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทำให้ร้านได้รับผลกระทบอย่างมาก ยอดขายลดลงกว่า 70% ทั้งที่กุ้งที่ตนขายไม่ได้มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด จึงอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารที่ร้านปลอดภัย